



ประกาศโรงเรียนฝึกอາซีกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอາซีกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๖

(นางดวงดาว บุญกอง)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร(ประเวศ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักสูตรบาร์สต๊าชขั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน		
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
๑	นางสาวสุจิตรา บริบูรณ์	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลารายงานตัว ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่อยชั้น ๒ โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) - ดำเนินการสอบคัดเลือก เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒	นายรุ่งโรจน์ สกลนาค	

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) หรือเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม

๑๖

(นางดวงดาว บุญกอง)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร(ประเวศ)